

Số: /TB-UBND

Chánh Lộ, ngày tháng 7 năm 2023

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của Chủ tịch UBND phường tại buổi tiếp xúc đối thoại với nhân dân trên địa bàn phường về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023**

Căn cứ Điều 125, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố Quảng Ngãi về tăng cường công tác cải cách hành chính;

Căn cứ Kế hoạch số 14/KH-UBND, ngày 14/02/2023 của UBND phường Chánh Lộ về việc tổ chức đối thoại của Chủ tịch UBND phường với nhân dân trên địa bàn phường năm 2023 và Thông báo số 127/TB-UBND ngày 25/7/2023 của Chủ tịch UBND phường về tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với nhân dân trên địa bàn phường về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023.

Ngày 26/7/2023, UBND phường đã tổ chức buổi đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND phường với nhân dân trên địa bàn phường về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023; Tham dự buổi đối thoại có Đại diện thường trực Đảng ủy, HĐND, UBMTTQVN phường cùng các ban ngành, đơn vị, trường học, các đoàn thể của phường; Bí thư, tổ trưởng, trưởng Ban công tác Mặt trận 08 tổ dân phố cùng nhân dân trên địa bàn phường.

Qua buổi tiếp xúc đối thoại, có 03 ý kiến phát biểu, với 04 nội dung có liên quan. Trong quá trình đối thoại, các ý kiến đều tập trung chủ yếu vào lĩnh vực giải quyết đơn thư, phản ánh của nhân dân trên địa bàn phường trong năm 2023. Tại buổi đối thoại nhiều vấn đề đã được Chủ tịch UBND phường trả lời trực tiếp, nhưng cũng còn một số vấn đề cần chỉ đạo các ban ngành tham mưu xử lý, giải quyết dứt điểm trong thời gian đến.

Tại buổi tiếp xúc đối thoại, đồng chí Chủ tịch UBND phường chỉ đạo và kết luận như sau:

#### **1. Ý kiến của ông Tạ Văn Châu, thường trú tại tổ dân phố 4**

*Phản ánh việc ông Đặng Văn Hùng để ảng cây cảnh rào chắn trước cửa lối đi thoát hiểm phía sau nhà của ông.*

#### **\* Kết luận:**

Ngày 15/5/2023, UBND phường đã nhận đơn phản ánh của ông Tạ Văn Châu, thường trú tại số nhà 193/11 Võ Thị Sáu, thuộc tổ 4, phường Chánh Lộ. Ngày 25/5/2023, UBND phường đã mời các bên liên quan đến làm việc, sau buổi hòa giải, ông Đặng Văn Hùng cam kết sẽ tự di chuyển ảng cây cảnh không lấn chiếm

đường đi chung. Tuy nhiên, đến nay qua phản ánh của ông Tạ Văn Châu là sau khi UBND phường giải quyết, ông Hùng cam kết nhưng chưa thực hiện. Về vấn đề này, Chủ tịch UBND phường trực tiếp giao cho bộ phận Địa chính - Xây dựng phường khẩn trương kiểm tra và yêu cầu ông Hùng tự di dời ảng cây cảnh của ông đi nơi khác để không làm ảnh hưởng đến lối đi chung. Hoàn thành nhiệm vụ **trước ngày 05/8/2023**.

## **2. Ý kiến của ông Nguyễn Công Hinh và ông Nguyễn Tấn Đức, đều thường trú tại tổ dân phố 5**

*Yêu cầu UBND phường thực hiện theo Công văn số 3535/UBND, ngày 04/7/2017 của UBND thành phố về việc trả lời đơn của ông Huỳnh Thanh Oanh và 07 hộ dân, thường trú tổ 4, phường Chánh Lộ (Nay là tổ dân phố 5).*

### **\* Kết luận:**

Vấn đề phản ánh của ông Hinh và ông Đức; UBND phường và UBND thành phố đã tổ chức nhiều lần để giải quyết theo quy định. Chủ tịch UBND phường yêu cầu các hộ dân từ số nhà 270 đến 282 đường Lê Lợi phải thực hiện đúng theo ý kiến chỉ đạo giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố tại Công văn số 1207/UBND-NC ngày 05/4/2021 về việc trả lời đơn kiến nghị của các hộ dân từ số nhà 270 đến 282 đường Lê Lợi. Giao bộ phận Địa chính - Xây dựng phối hợp với bộ phận Tư pháp - Hộ tịch trong quá trình thụ lý, giải quyết đơn của các hộ dân (từ số nhà 270 đến 282 đường Lê Lợi) và đơn của công dân có liên quan (nếu có) phải tham mưu cho lãnh đạo UBND phường rà soát, xử lý và trả lời theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Công văn số 1207/UBND-NC ngày 05/4/2021.

## **3. Ý kiến phản ánh của ông Lê Viết Thế, thường trú tại tổ dân phố 7**

**3.1.** *Tại Công viên đường Trường Chinh, phường Chánh Lộ có một số hộ dân mua lại xe cũ phế liệu nhưng không xử lý mà để lán chiếm vỉa hè từ nhiều tháng nay. Đề nghị UBND phường quan tâm, giải quyết.*

### **\* Kết luận:**

Chủ tịch UBND phường giao cho Trưởng Công an phường, chỉ đạo Tổ trưởng Tổ xung kích về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông của phường phối hợp với các ban ngành liên quan kiểm tra và xử lý vi phạm theo phản ánh của công dân (nếu có). Hoàn thành nhiệm vụ **trước ngày 05/8/2023**.

**3.2** *Tại nút vòng xoay và đầu cầu Bàu Giang các hộ chiếm buôn bán cá rất nguy hiểm về trật tự an toàn giao thông, vì mật độ xe lưu thông qua đoạn đường này rất nhiều, dễ gây tai nạn giao thông. Bên cạnh đó còn gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị UBND phường xử lý dứt điểm.*

### **\* Kết luận:**

Trong thời gian vừa qua, lực lượng Công an, Ban BVDP phường thường xuyên phân công lực lượng tổ chức chốt chặn tại cầu Bàu Giang nhìn chung khá hiệu quả. Tuy nhiên, ý thức của một số bộ phận người dân chây ì, tìm cách đối phó lực lượng chức năng, sau mỗi đợt ra quân xử lý xong thì tình trạng này vẫn tái lần

chiếm. UBND phường xin tiếp thu, ghi nhận; đồng thời, chỉ đạo Trưởng Công an phường và Trưởng Ban BVDP phường trong thời gian đến tiếp tục ra quân chốt chặn và xử lý dứt điểm.

Trên đây, là thông báo kết luận của Chủ tịch UBND phường tại buổi đối thoại với với nhân dân trên địa bàn phường về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023 để nhân dân trên địa bàn phường biết theo dõi, giám sát việc thực hiện của UBND phường./.

***Nơi nhận:***

- TT Đảng ủy, HĐND phường (thay b/cáo);
- CT, các PCT UBND phường;
- Các ban ngành, đơn vị, trường học;
- Các đoàn thể có liên quan;
- Bí thư, Tổ trưởng, TBCT Mặt trận 08 tổ;
- Nhân dân trên địa bàn phường;
- Lưu VT.

**CHỦ TỊCH**

**Lê Việt Dũng**